



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2552 หน้า 22

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

สพฐ.ขอเพิ่มสอบภาษาสเปนใน PAT7

นายมณฑล สงวนเสริมศรี ประธานคณะกรรมการการศึกษาแอดมิสชันส์ฟอรัม ประจำปีการศึกษา 2553 ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยผลการหารือร่วมกับสภาวิชาชีพ สภาวิชาการ และตัวแทนจากคณะบดีคณะวิชาต่างๆ รวมจำนวน 36 กลุ่ม เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับองค์ประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิสชันส์ ปีการศึกษา 2554-2556 ซึ่งถือเป็นการปรับเล็ก ส่วนการปรับใหญ่หลังจากนี้จะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าเป็นเวลา 3 ปีว่า ทปอ.ได้มอบหมายให้ตัวแทนทั้ง 36 กลุ่มดังกล่าวไปหาข้อสรุปว่า แต่ละคณะ/สาขาวิชาต้องการองค์ประกอบใดและเท่าไร และต้องการเพิ่มการวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และการวัดความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) ในสาขาใดบ้าง เพื่อให้สามารถคัดเลือกเด็กเข้าเรียนได้ตรงตามต้องการ ซึ่งคณะ/สาขาวิชาจะต้องส่งข้อมูลมายังคณะกรรมการแอดมิสชันส์ภายในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ จากนั้นจะประมวลผลร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ก่อนนำเสนอที่ประชุม ทปอ.วิชาการเพื่อพิจารณา ในวันที่ 31 กรกฎาคม-1 สิงหาคม ที่มหาวิทยาลัยบูรพา

นางละออศรี เสนาะเมือง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) และประธานที่ประชุมสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทวท.) กล่าวว่า ทวท.ได้ข้อสรุปว่าจะเสนอ ทปอ.ขอให้กำหนดองค์ประกอบและค่าน้ำหนักแอดมิสชันส์ในการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนในคณะวิทยาศาสตร์ ดังนี้ ใช้ GPAX 10%, คะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) 20%, GAT 10%, PAT 1 ความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์ 15% ส่วน PAT 2 แยกออกเป็น 3 วิชา PAT 2.1 ความถนัดทางด้านวิชาเคมี 15% PAT 2.2 ความถนัดทางด้านวิชาชีววิทยา 15% และ PAT 2.3 ความถนัดทางด้านฟิสิกส์ 15% รวมเป็น 60% เพื่อสนับสนุนให้เด็กตั้งใจเรียนในห้องเรียนมากขึ้น

นายปกรณ์ วัฒนจตุรพร รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยได้ข้อสรุปว่า จะเสนอให้ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบแอดมิสชันส์ใหม่ โดยขอใช้ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ แทน PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ PAT 1 15 %, PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ 20%, GAT 15 %, GPAX 20% และโอเน็ต 30% จะเสนอคณะกรรมการการศึกษาแอดมิสชันส์ฟอรัมในเร็วๆ นี้

ด้านคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เสนอ ทปอ.ว่า ในส่วนของความถนัดทางด้านภาษา (PAT 7) ขอให้เพิ่มสอบภาษาสเปนอีก 1 วิชา เพราะขณะนี้ มีโรงเรียนเปิดสอนวิชาภาษาสเปนเพิ่มมากขึ้น จะได้เป็นแรงจูงใจให้เด็กตั้งใจเรียนเพิ่มขึ้น

